

**BÁO CÁO**  
**Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật**  
**năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-NĐ ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-NĐ của Chính phủ; triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021**

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

a. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (viết tắt là THPL)

Triển khai Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 tháng 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát và đang trong quá trình tổng hợp, ban hành thông báo kết luận kiểm tra và báo cáo kết quả Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo<sup>(1)</sup>.

Triển khai Văn bản số 3726/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tư pháp về thực hiện Kế hoạch theo dõi THPL năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản<sup>(2)</sup> chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân

<sup>(1)</sup> Cụ thể: Đối tượng kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum; Đối tượng điều tra, khảo sát là án bộ, công chức, viên chức liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố.

<sup>(2)</sup> Văn bản số 3859/UBND-NC ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

tình về theo dõi THPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu thập thông tin về tình hình THPL thông qua các báo cáo hành chính, các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của sở, ban ngành và địa phương...

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình THPL được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2021<sup>(3)</sup>.

Triển khai Văn bản số 2306/BTP-BTTP ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp về theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh và đã có báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo yêu cầu<sup>(4)</sup>.

b. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi theo dõi tình hình THPL:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng ghép tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình THPL cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao<sup>(5)</sup>.

Tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác theo dõi tình hình THPL nói riêng và công tác pháp chế nói chung được các ngành, các cấp quan tâm kiện toàn. Tuy nhiên, với chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế hiện nay, việc bố trí cán bộ, công chức chuyên trách gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL hầu hết đều kiêm nhiệm. Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình THPL được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, bố trí, tuy nhiên vẫn còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ.

## 2. Hạn chế và nguyên nhân

a. Về xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng. Các hình thức theo dõi THPL còn đơn điệu, chủ yếu căn cứ trên báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập và xử lý thông tin chưa thường xuyên.

Công tác thống kê, báo cáo về cơ bản đã được thực hiện đúng theo quy định; tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo không đảm bảo thời gian; nội dung báo cáo không đầy đủ theo Đề cương ban hành kèm Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

<sup>(3)</sup> Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

<sup>(4)</sup> tại Báo cáo số 291/BC-STP ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Tư pháp.

<sup>(5)</sup> Cụ thể: huyện Đăk Hà tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 774 lượt người tham gia; huyện Đăk Glei đã tổ chức 123 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho 10.234 cán bộ, công chức, Nhân dân tham dự;....

hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP gây khó khăn trong quá trình tổng hợp, báo cáo.

Đa số cán bộ, công chức tham mưu công tác theo dõi tình hình THPL đều kiêm nhiệm nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

#### b. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình THPL

Kinh phí dành cho công tác theo dõi tình hình THPL còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh còn thiếu nên ảnh hưởng đến việc bố trí công chức chuyên trách tham mưu thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL<sup>(6)</sup>.

#### c. Nguyên nhân hạn chế:

Văn bản quy định về công tác theo dõi tình hình THPL hiện nay chỉ dừng ở Nghị định của Chính phủ<sup>(7)</sup>, chưa ban hành Luật Tổ chức theo dõi tình hình THPL để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức thi hành.

Biên chế làm công tác theo dõi tình hình THPL còn thiếu và yếu, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

Mặc dù, đã có quy định về kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi tình hình THPL; tuy nhiên, việc bố trí kinh phí cho công tác này ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế.

Công tác phối hợp thực hiện theo dõi THPL giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi tình hình THPL theo Kế hoạch đã đề ra.

## II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL NĂM 2021

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (*viết tắt là GCNQSD*) cho hộ gia đình, cá nhân

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật (*viết tắt là QPPL*)<sup>(8)</sup> thuộc

<sup>(6)</sup> Hiện nay, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Phòng Theo dõi xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp đã hợp nhất với Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thành Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật được giao cho Thanh tra Sở thực hiện; biên chế các Phòng Tư pháp còn thiếu; công chức pháp chế các sở, ban, ngành hầu hết là kiêm nhiệm.

<sup>7</sup> Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

<sup>(8)</sup> tại các Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; số 17/2021/QĐ-

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, để sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Hệ thống văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành đều phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Công tác hướng dẫn, triển khai các văn bản do Trung ương và địa phương ban hành đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Các văn bản QPPL không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, nhu cầu thực tế hoặc các văn bản không có tính khả thi đều được rà soát để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc ban hành các văn bản QPPL của địa phương đã góp phần quan trọng vào việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ GCNQSDĐ lần đầu<sup>(9)</sup>; kịp thời triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ lần đầu nhằm giúp cán bộ, công chức và Nhân dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.

2. Việc bảo đảm các điều kiện cho THPL về cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân:

Việc tổ chức THPL trên địa bàn tỉnh nói chung được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và hiệu quả.

Cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL thường xuyên được cử đi tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do bộ, ngành Trung ương tổ chức, do đó, cơ bản đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn trong việc đảm bảo cho việc THPL như: công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ trong việc GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân chưa được thực hiện thường xuyên. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm; do đó, chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Việc bố trí kinh phí để thực hiện công tác này chưa nhiều, do ngân sách địa phương còn hạn chế.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, bố trí các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người

---

UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 về ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; số 25/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 về bãi bỏ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; số 26/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 về ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum và số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh.

<sup>9</sup> Văn bản số 3846/UBND-ĐĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Văn bản số 308/UBND-TNMT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; Văn bản số 261/UBND-TTHC ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện...

để thực hiện tốt công tác THPL về GCNQSDĐ lần đầu. Việc xây dựng, quản lý vận hành, cập nhập biến động thường xuyên cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính cơ bản thực hiện đúng theo quy định Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Việc tuân thủ pháp luật về cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

a. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL trong lĩnh vực cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấp GCNQSDĐ lần đầu; việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp GCNQSDĐ lần đầu và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về cấp GCNQSDĐ lần đầu...

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ lần đầu được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Việc THPL về cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; qua đó, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực có thể xảy ra.

b. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân: nhìn chung, việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp GCNQSDĐ lần đầu được thực hiện tốt. Cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác này đảm bảo đúng quy định, hạn chế thấp nhất hành vi vi phạm, thiếu sót có thể xảy ra. Nhờ đó, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn tỉnh rất ít xảy ra.

4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình THPL: về cơ bản, tình hình tuân thủ pháp luật được thực hiện tốt; tuy nhiên, có lúc, có nơi vẫn còn thiếu nghiêm túc, vẫn còn hành vi vi phạm xảy ra. Nguyên nhân là do công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa phương còn thiếu sót; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; tổ chức bộ máy, số lượng và trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THPL một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ** (đề nghị Bộ Tư pháp)

1. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THPL

Xem xét tham mưu ban hành Luật Tổ chức theo dõi tình hình THPL để đảm

bảo hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL ở địa phương nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân theo hướng rút ngắn thời hạn giải quyết và giảm các thành phần hồ sơ theo quy định.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nhất là các quy định của pháp luật về cấp GCNQSDĐ nói chung và cấp GCNQSDĐ lần đầu nói riêng; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc cấp GCNQSDĐ lần đầu, hạn chế tình trạng giải quyết chậm hoặc giải quyết trễ hạn. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với hành vi vi phạm trong công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu theo quy định.

Có chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số về thu lệ phí trích đo và trích lục bản đồ thửa đất khi làm thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Tư pháp biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC<sub>NĐB</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Tháp**